

## **TRẢ LỜI về công tác tổ chức, xây dựng Đảng**

**Hỏi:** *Những tổ chức cơ sở Đảng như thế nào thì đủ điều kiện phát thẻ đảng viên?*

**Trả lời:** Theo sự chỉ đạo của Ban bí thư Trung ương Đảng, *chỉ phát thẻ đảng viên ở những đảng bộ, chi bộ cơ sở đã được củng cố tốt.*

Chúng ta đều biết, mục tiêu phấn đấu của các cơ sở Đảng là phải xây dựng đảng bộ thật sự vững mạnh và trong sạch. Theo chỉ thị số 55 của Ban bí thư, các tổ chức cơ sở phải phấn đấu đạt được *năm yêu cầu* sau đây: 1 - Lãnh đạo tốt sản xuất, phát triển sức sản xuất, củng cố, hoàn thiện, cải tạo tốt quan hệ sản xuất; 2 - Phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng, tổ chức tốt đời sống quần chúng, huy động quần chúng làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước; 3 - Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng quốc phòng toàn dân, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu tốt; 4 - Xây dựng các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh; 5 - Có đội ngũ cốt cán vững vàng, trong sạch, liêm khiết và biết làm ăn.

Đảng coi việc phát thẻ đảng viên là một cuộc vận động lớn, là một biện pháp lớn để củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tăng thêm sức chiến đấu của Đảng; đồng thời, phải củng cố tổ chức cơ sở đảng để có đủ những điều kiện được phát thẻ đảng viên.

Một đảng bộ hoặc chi bộ cơ sở được củng cố tốt và được phát thẻ đảng viên phải có đủ các điều kiện sau:

1- Các đảng uỷ, chi uỷ phải thật sự được củng cố, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm, đủ tin cậy, là chỗ dựa của cấp trên để phát thẻ đảng viên được chính xác. Đảng uỷ, chi uỷ phải gồm những người có đủ bốn tiêu chuẩn, giám làm và biết là trong sạch, dân chủ, đoàn kết nội bộ.

2- Trong đảng bộ, chi bộ trước hết trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt, phải đoàn kết trên đường lối, nguyên tắc của Đảng, không có bè phái. Phải tích cực nâng cao chất lượng đảng viên, đảng viên phải có chuyển biến rõ về hành động, nhất là những đảng viên là cán bộ phụ trách. Trước và trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đợt phát thẻ đảng viên, phải kiên quyết đưa những người đã phát hiện là không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Ở những đảng bộ này phải có khoảng trên dưới 80% số đảng viên trong đơn vị là người có đủ tư cách đảng viên.

3- Phải tích cực lãnh đạo cơ sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhất là về sản xuất, quản lí, cải tạo xã hội chủ nghĩa, làm nghĩa vụ đối với Nhà nước, chăm lo đời sống của quần chúng; kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, bảo đảm phát huy được quyền làm chủ tập thể của nhân dân, được quần chúng thừa nhận.

Những cơ sở được phát thẻ đảng viên phải được huyện uỷ, thị uỷ, quận uỷ (hoặc cấp tương đương) kiểm tra kĩ rồi mới quyết định và phải được thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc cơ quan uỷ nhiệm) đồng ý sau khi đã kiểm tra lại.

**Hỏi:** *Đối với các tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh, thành phố, phải chú trọng những điều kiện gì trong khi xem xét việc phát thẻ đảng viên?*

**Trả lời:** Đảng bộ cơ sở và cơ quan tỉnh, thành phố cũng phải phấn đấu có đủ những điều kiện chung nói trên (như đã trả lời ở câu trên) thì mới được phát thẻ đảng viên.

Do đặc điểm của đảng bộ cơ quan, khi xem xét việc phát thẻ đảng viên ở đây, cần đặc biệt chú ý mấy điểm: - Tập thể đảng uỷ, nhất là ban thường vụ, phải có năng lực và đủ cương nghị, bí thư đảng uỷ phải thật sự thông suốt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu công tác phát thẻ đảng viên và có đủ tư cách đảng viên để chỉ đạo việc xem xét đúng đắn tư cách đảng viên của những đảng viên là cán bộ trung, cao cấp phản ánh được sự thật, thúc đẩy được cán bộ phấn đấu; - Giữa tập thể đảng uỷ cơ quan và tập thể ban cán sự Đảng về cơ bản đoàn kết, thống nhất trên đường lối, nguyên tắc của Đảng.

Nếu có hiện tượng mất đoàn kết nghiêm trọng, bè phái..., thì đề nghị các ban của Đảng ở từng khối phối hợp với cấp uỷ cử cán bộ về tìm hiểu, nghiên cứu phân rõ đúng, sai, có biện pháp giải quyết tốt, tạo mọi điều kiện để có thể được phát thẻ đảng viên một cách chính xác, đúng đắn.

**Hỏi:** Các cơ sở phải làm gì để có đủ điều kiện được phát thẻ đảng viên? Cấp trên chỉ đạo việc này như thế nào?

**Trả lời:** Nội dung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và trong sạch đã được qui định rõ trong chỉ thị số 55 của Ban bí thư Trung ương Đảng. Các cơ sở Đảng, với sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp uỷ cấp trên trực tiếp, phải nghiên cứu vận dụng phù hợp với tình hình đặc điểm cụ thể của đảng bộ mình.

Để tổ chức cơ sở Đảng có đủ điều kiện được phát thẻ đảng viên cũng như phấn đấu đạt năm yêu cầu của đảng bộ cơ sở vững mạnh và trong sạch, phải thực hiện nhiều biện pháp như xác định nhiệm vụ chính trị đúng đắn, làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức, kiện toàn cấp uỷ và đội ngũ cốt cán đồng bộ vững mạnh, tăng cường các biện pháp quản lí có hiệu lực, xây dựng đồng bộ các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng, giáo dục đảng viên đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tiêu chuẩn chính trị, thoái hoá, biến chất, kết nạp những người ưu tú vào Đảng,...

Các cấp uỷ cấp trên, nhất là huyện uỷ, quận uỷ hoặc cấp uỷ tương đương, cần chỉ đạo triển khai rộng khắp việc phát thẻ đảng viên ở tất cả các cơ sở Đảng, không kể là cơ sở có đủ điều kiện phát thẻ đảng viên ngay hoặc phải tiếp tục được củng cố tốt rồi mới phát thẻ đảng viên. Đồng thời, cần chỉ đạo việc phân loại cơ sở Đảng và có kế hoạch xây dựng các cơ sở vững mạnh, trong sạch theo năm yêu cầu như đã qui định trong chỉ thị số 55 của Ban bí thư. Trước hết, tập trung củng cố những cơ sở lớn, quan trọng về nông nghiệp công nghiệp, năng lực, giao thông vận tải, thương nghiệp, lương thực – thực phẩm, lực lượng vũ trang, công an, các cơ sở vùng biên giới, các cơ quan trung ương, các cơ quan tỉnh, huyện.

Trên cơ sở phân loại và có nhận xét đối với từng cơ sở, các cấp uỷ cấp trên, nhất là huyện uỷ, thị uỷ, quận uỷ, đảng uỷ khu phố hoặc cấp uỷ tương đương, cần dự kiến danh sách các cơ sở được phát thẻ đảng viên trong các đợt và chỉ đạo các cơ sở phấn đấu đạt các yêu cầu qui định.

**Hỏi:** Trong bước chuẩn bị phát thẻ đảng viên, đảng bộ cơ sở phải làm những việc gì và cấp trên giúp cơ sở những việc gì?

**Trả lời:** Trong bước chuẩn bị, bản thân đảng bộ cơ sở, với sự giúp đỡ của cấp trên, phải làm tốt mấy việc sau đây:

1 – Nhận định, đánh giá tình hình phong trào quần chúng ở cơ sở, mặt mạnh, mặt yếu và các ưu điểm, khuyết điểm của cấp uỷ, của chi bộ và của cán bộ, đảng viên.

2 – Có biện pháp làm rõ và ổn định nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; kiện toàn bí thư, đảng uỷ, chi uỷ và cán bộ chủ chốt đạt chất lượng tốt, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm, bảo đảm lãnh đạo thúc đẩy các mặt hoạt động ở cơ sở và đủ tin cậy để chỉ đạo tốt việc nhận xét tư cách đảng viên, phân loại đảng viên đủ hoặc chưa đủ điều kiện nhận thẻ đảng viên; có biện pháp giúp đỡ đảng viên “trung bình” và yếu kém phấn đấu vươn lên, qui định thời gian phấn đấu cho từng người, để đến khi phát thẻ Đảng số đảng viên này có sự chuyển biến rõ rệt; kiên quyết đưa ngay và đưa hết ra khỏi Đảng những người rõ ràng phạm tiêu chuẩn chính trị hoặc đã thoái hoá, biến chất và kết nạp đảng viên mới...

Những mục tiêu phấn đấu nói trên của đảng viên, chi bộ và từng đảng viên phải công bố cho quần chúng biết và đề nghị quần chúng giám sát, giúp đỡ trong quá trình thực hiện của tổ chức Đảng cũng như của từng cán bộ, đảng viên.

Cấp trên, trước hết là huyện uỷ, quận uỷ và cấp uỷ tương đương, cần kiểm tra và thật sự giúp đỡ từng cơ sở phấn đấu đạt những điều kiện được phát thẻ đảng viên, trước hết phải giúp cơ sở xác định rõ nhiệm vụ chính trị và kiện toàn cấp uỷ, kiện toàn lực lượng cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Sau khi cấp trên xác định có đủ điều kiện được phát thẻ Đảng thì cơ sở mới làm các thủ tục về phát thẻ đảng viên.

Trước và trong khi cơ sở làm các thủ tục về phát thẻ đảng viên, cấp uỷ cấp trên trực tiếp phải chỉ đạo chặt chẽ việc xác nhận đảng viên đủ tư cách được nhận thẻ Đảng và những người không đủ tư cách được nhận thẻ Đảng, bảo đảm việc chuẩn y của mình được chính xác. Trước khi xác nhận tư cách đảng viên và quyết định những đảng viên đủ hoặc chưa đủ điều kiện nhận thẻ Đảng, cấp uỷ cấp trên cần lấy ý kiến của quần chúng và ý kiến nhận xét của cấp dưới; nếu trong cấp uỷ có ý kiến khác nhau về tư cách đảng viên, về đảng tịch của đảng viên thì cấp uỷ phải kiểm tra, xác minh và kết luận rõ trước khi quyết định.